






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>นโยบาย รมว.สมศักดิ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สวพ. 91, hfocus, optnews, linetoday, thecoverage, theagenda Thai, )</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. มอบนโยบาย สร.ปี 2567-2568 โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า นโยบาย สร.ยึดหลัก 5+5 เร่งรัดพัฒนา สานต่อ โดยนโยบายที่เร่งรัด ได้แก่ 1.ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 2.ยาเสพติด โดยทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติด ดึงกลับกลับไปเป็นยาเสพติดเพื่อการแพทย์ ยกเว้นการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย ยาเสพติดและมินิฉัญฉวยารักษา ทั้งนี้ สร.มีเตียงรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยระดับสีส้มและแดง 6,500 เตียง กระทรวงกลาโหม มี 1,500 เตียง ขณะที่ผู้ป่วยระดับเขียวเหลือง ก็มีอีกจำนวนมาก ดังนั้น จะต้องแก้ที่ต้นน้ำคือการจัดผู้ผลิตและผู้ค้า 3.การแพทย์ปฐมภูมิโดยส่งสาธการกิจการถ่ายโอนจัดทำ พ.ร.บ.อสม. ยกเว้นเป็นสมาร์ท อสม.และการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล สนับสนุนการดำเนินงาน สาธารณสุขท้องถิ่น 4.นโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ได้แก่ เสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสุขภาพ ยกเว้นมาตรฐานการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 5.นโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 เขต 50 โรงพยาบาล สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะปรับโฉมโรงพยาบาลชุมชนและระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ</p> <p>สำหรับ 5 นโยบายพัฒนาสานต่อ ประกอบด้วย 1.โครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 2.นโยบายสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร โดยลดภาระงาน ลดภาระหนี้สินของเจ้าหน้าที่ และการจัดตั้ง ก.สร. ออกจาก ก.พ. 3.นโยบาย ส่งเสริมสุขภาพกาย/สุขภาพจิต 4.นโยบายจัดตั้งสถานชีวาภิบาล ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน และจัดตั้งกุฏิชีวาภิบาลทุกอำเภอทั่วประเทศ 5.นโยบายทุกคนปลอดภัย</p> <p>ด้านนายสันติ กล่าวว่า ขอฝาก รมว.สร.เร่งผลิตแพทย์เพิ่ม เสริมจำนวนแพทย์ระดับอำเภอและส่งเสริมการมีบุตร</p>	
<p> <b>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>ปัญหา ยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานประชุม คกก.ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2567 เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิ.ย.-31 ส.ค.67) โดยเฉพาะในพื้นที่เร่งด่วน 25 จังหวัด ต้องมีผลชัดเจนภายใน 90 วัน ตามข้อสั่งการนายกฯ ว่า หวัง 6 เดือนที่ผ่านมามีผู้ถูกยาเสพติดได้มากกว่า 630 ล้านเม็ด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สะท้อนประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จเกินกว่าที่นายกฯ กำหนด พร้อมทั้งได้หารือแนวทาง แก้ปัญหาภายในเรือนจำที่ปัจจุบันมีผู้ต้องขังคดียาเสพติดกว่า 2 แสนราย โดยให้ สร.ร่วมดูแลตามทฤษฎีผู้เสพเป็นผู้ป่วย ลดสถิติผิดซ้ำ รวมถึงแนวทางบำบัดผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติกว่า 4 แสนราย โดยจะนำความเห็นไปบริหารจัดการงบบัณฑิตให้สอดคล้องเป้าหมาย เบื้องต้นนัดประชุมร่วม ผวจ. และหน่วยงานระดับจังหวัดในวันที่ 29 พ.ค.นี้</p> <p>นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯ ระบุ ที่ผ่านมามีผลงานด้านการจับกุมป้องกันปราบปรามเพิ่มขึ้น แต่ประชาชนยังไม่พอใจเต็มที่ สิ่งสำคัญคือต้องให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้พอใจ โดยเฉพาะด้านการบำบัดต้องให้ ก.สร.มีบทบาทเพิ่มขึ้น รวมถึงศร. ก.แรงงาน และอปท.เป็นกำลังเสริม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, linetoday)</p> <p>-เจ้าของเพจกล้าที่จะก้าว ได้พา น.ส.อุไรวรรณ อายุ 35 ปี เข้าพบรอง ผกก.สส.สภ.รัตนานิเบศร์ จ.นนทบุรี เพื่อให้ข้อมูลกรณีถูกสามีวัย 35 ปี ตีต่อบ้าและทำร้ายร่างกายเป็นประจำ รวมทั้งยังขู่ว่าจะแจ้งความ จนต้องอยู่อย่างหวาดระแวง หวังไม่ปลอดภัย อยากให้เป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เคสตัวอย่าง เพราะสาเหตุทั้งหมดมาจากยาเสพติด ผাগถึงรพ.สธ. ให้เอายาเสพติดออกจากระบบ ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะครอบครองกี่เม็ด</p>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, บ้านเมือง, แนวหน้า, ch7, thebetter )</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ก.สธ. ไม่สนใจกระบวนการทางวิชาการในการกำหนดนโยบาย เพราะสมศักดิ์ เทพสุทิน เมื่อรับปากนายใหญ่ไว้ก็ผลักดันให้กัญชากลับสู่ยาเสพติดอย่างเต็มที่ ประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเอาหัวใจมารวมกัน เพื่อให้รัฐบาลกลับมาใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการกำหนดสถานะกัญชา พุ่งนี้ (28 พฤษภาคม) จะประกาศวันเวลาการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยจะไม่ยุติจนกว่ารัฐบาลจะยอมรับข้อเสนอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพ.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีจะมีการแยกกัญชาและกัญชงออกจากกันหรือไม่ ว่า ไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องคิดต้องทำ เนื่องจากกัญชาและกัญชง จะหาผู้รู้ที่แยกอย่างชัดเจนยังไม่ได้ ส่วนกัญชากลับเป็นยาเสพติด ได้แถลงชัดเจนว่า ไม่มีสันหนาคาร</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, INN, prd., voicetv)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 ย้ำความสำคัญของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เป็นหน้าที่ของทุกคน พร้อมชูระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความภูมิใจของไทย ที่รัฐบาลยกระดับสู่ "30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว"</p>	
<p><b>สธ.ปลื้มโรงเรียนเบาหวาน 4 จว.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ประเทศไทยพบอุบัติการณ์โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2.5 แสนคน ผู้ป่วยสะสม 3.5 ล้านคน ค่ายารักษาเฉลี่ย 28,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นภาระด้านงบประมาณที่สูงมาก ทั้งนี้ ขึ้นชมเขตสุขภาพที่ 9 ที่ได้จัดตั้งโรงเรียนเบาหวานวิทยา มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และเปิดคลินิกโรคเบาหวานระยะสงบ (DM Remission) ใน รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สต. ทุกแห่ง พบว่าประสบผลสำเร็จอย่างดี ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าสู่ระยะโรคสงบ ปรับลดยา หยุดยา งดยาบางตัว ได้เกือบร้อยละ 50 ลดภาระค่ายาได้ถึง 7,280,000 บาทต่อปี โดยจะขยายผลโรงเรียนเบาหวานวิทยาเข้าสู่ Service Plan เพื่อให้ทุกหน่วยบริการในสังกัด สธ.ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน</p>	
<p><b>งบเสี่ยงภัยโควิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องค่าเสี่ยงภัยโควิด19 ว่า ขณะนี้ สธ. กำลังทำเรื่องเสนอของบประมาณค่าเสี่ยงภัยโควิด19 ที่ยั้งค้างของครึ่งเดือนหลังมิถุนายน-กันยายน 2565 ซึ่งกำลังดำเนินการ ส่วนความคืบหน้าบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง ขณะนี้อยู่ที่ ก.พ. และ ก.พ.ร. ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขผ่านพ้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ กำลังมองไปข้างหน้า ซึ่งกำลังดำเนินการแผนยุทธศาสตร์กำลังคนสุขภาพระดับประเทศ เป็นเรื่องภาพรวมทั้งหมด</p>	
<p><b>วันดีมนมโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เปิดงาน "วันดีมนมโลก @ Big C" ปี 9 รมรงค์ส่งเสริมคนไทยบริโภคนมมากขึ้น และร่วมส่งต่อนมให้เด็กๆ เติบโตมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวัย ที่บิ๊กซี สะพานควาย</p>	
<p><b>วันสุขบัญญัติแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- 28 พ.ค.ของทุกปีถือเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยรัฐบาลประกาศให้ดำเนินการและเผยแพร่สุขบัญญัติ 10 ประการ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2539 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคม เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>วันงดสูบบุหรี่โลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, thailandplus, BangkokToday)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เชิญชวนร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว" กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการ การบริการทางการแพทย์ และการแข่งขันประกวดวงดนตรี World No Tobacco Day Music Awards 2024 ในรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมรับโล่และเงินรางวัลจาก รมว.สธ. ในวันที่ 31 พ.ค. ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.</p>	
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานที่อาจสูบบุหรี่ไฟฟ้า 4 วิธี ดังนี้ 1.มีกลิ่นหอมติดตัวโดยหาต้นตอของกลิ่นไม่ได้ 2.ใช้เงินมากขึ้นกว่าปกติ หรือซื้อของที่ไม่สามารถบอกได้ว่าคืออะไร 3.พบผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์การเรียนที่ไม่คุ้นเคยในกระเป๋าหรือในห้องนอน เช่น ปากกา หรือแฟลชไดรฟ์ 4.สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวาย หงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว ซึ่งเป็นผลจากการติดนิโคติน นอกจากนี้ควรเฝ้าระวัง พุดคุย แนะนำ หรือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุตรหลานเกี่ยวกับโทษพิษภัยและผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวด้วยการไม่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในบ้าน และเป็นต้นแบบที่ดีแก่บุตรหลานด้วยการไม่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า</p>	
<p><b>ธัญญารักษ์สงขลาช่วยเหลือบุหรี่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thaitodaynews, ThaiToday News, thaitabloid)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด ร้อยละ 22.4 โดยจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กระบี่ สตูล พังงา นครศรีธรรมราช และระนอง</p> <p>นพ.ธวัช ลาพิณี ผอ.รพ.ธัญญารักษ์สงขลา เผยสถิติของ รพ.ธัญญารักษ์สงขลาปี 2565 พบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาบำบัดรักษาและสารเสพติดมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ร่วมด้วยร้อยละ 57.60 และประสงค์เข้ารับบริการช่วยเหลือบุหรี่ ร้อยละ 1.12 จึงดำเนินการพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือบุหรี่ในสถานพยาบาลด้วยระบบบูรณาการ 5A ได้แก่ Ask (สอบถามประวัติ) Advise (แนะนำให้เลิกบุหรี่) Assess (ประเมินการติดบุหรี่) Assist (ช่วยให้เลิกบุหรี่) Arrange (ติดตามการเลิกบุหรี่)</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยความคืบหน้าเรื่องค่าเสียหายภัยโควิด 19 ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างทำเรื่องเสนอของบฯ ที่ยังคงค้างของครึ่งเดือนหลังมี.ย.-ก.ย. 2565 วงเงิน 3,749.69 ล้านบาท จ่ายให้บุคลากรฯ ปฏิบัติงานตามเงื่อนไข ทั้งในและนอกสังกัด ส่วนการบรรจุข้าราชการโควิดรอบสองผ่าน สธ.แล้ว ขณะนี้อยู่ที่ ก.พ. และก.พ.ร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ไทยโพสต์, pptvhd)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยสัปดาห์ล่าสุด (19-25 พ.ค. 67) มีผู้ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. เพิ่ม 1,801 ราย เสียชีวิต 6 ราย เป็นกลุ่ม 608 ทั้งหมด มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 689 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 305 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, pptvhd)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ วิเคราะห์สถานการณ์โควิด 19 ของไทย เดือน พ.ค.นี้ระบาดมากที่สุดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ปอดอักเสบเพิ่ม 1.5% ขึ้นต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ ใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่ม 7.5% สูงสุดในรอบ 17 เดือน คาดประมาณติดเชื้อใหม่ต่อวันอย่างน้อย 12,865-17,868 ราย ย้ำการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ใส่ใจสุขภาพ รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อติดเชื่อลงไปได้มาก</p>	
<p><b>ไขหวัดนก H5N1</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, nationtv, thaipbs, thebangkokinsight, bluechipthai, prd.)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงกรณีมีรายงานพบผู้ติดเชื้อหวัดนกสายพันธุ์ H5N1 รายที่ 2 ของสหราชอาณาจักร ระบุว่า กรมฯ ได้ประสานกับกรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเฝ้าระวังโรคทั้งในคน สัตว์ และสัตว์ป่า รวมทั้งติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ประเมินว่าไทยมีความเสี่ยงแพร่ระบาดในระดับต่ำ ย้ำมีการเฝ้าระวัง วางแนวทางประสานความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคต่อเนื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการป้องกันตนเอง ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย 2.ล้างมือบ่อย ๆ 3. หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที และสังเกตอาการตนเอง 4.ห้ามนำสัตว์ปีกป่วยตายมาปรุงอาหาร 5.การรับประทานเนื้อสัตว์ปีกและไข่ต้องปรุงสุก สะอาด และ6.หากมีอาการคล้ายไข้หวัด หลังสัมผัสกับสัตว์หรือสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ ให้ไปพบแพทย์ทันที พร้อมกับแจ้งประวัติ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- ออสเตรเลียพบคนติดเชื้อหวัดนก H5N1 รายแรกในประเทศ โดยเป็นการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และมีรายงานการแพร่ระบาดของสายพันธุ์อื่นในฟาร์มเลี้ยงไก่ ด้านสหรัฐอเมริกาเร่งสกัดเชื้อ สั่งระงับนำเข้าสัตว์ปีก รวมทั้งไข่จากบางพื้นที่ในออสเตรเลียแล้ว</p>	
<p><b>การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย.ได้ออกประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานต่างประเทศ 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ประกาศคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยอมรับการตรวจสอบหรือการรับรองเครื่องมือแพทย์ หรือสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานต่างประเทศ โดยยอมรับข้อกำหนดของต่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ 2.ประกาศ อย.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบในการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ หากเข้าข่ายตามที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ได้รับการยอมรับในสากล</p>	
<p><b>เลือกบริโภคน้ำแข็งอย่างปลอดภัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (pptv, chieffocus, fm91bkk)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. - สสจ. กำกับดูแลสถานที่ผลิตน้ำแข็งที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP เพื่าระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำแข็งบริโภค แนะนำวิธีเลือกน้ำแข็งต้องมีภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดสนิท มีเลข อย. บนฉลาก หากพบน้ำแข็งไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน ร้องเรียนสายด่วน อย. 1556</p>	
<p><b>การเฝ้าระวังพฤติกรรมมารับประทานอาหาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยรายงานภาวะสังคมไทยในประเด็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมมารับประทานอาหารที่ไม่ปรุงสุกเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ โดยเฉพาะการกินเนื้อหมูดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย จากข้อมูลของกองระบาดวิทยาพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 4 พ.ค.67 พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ 248 ราย เสียชีวิต 14 ราย การป้องกันทำได้โดยหลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ แยกภาชนะและอุปกรณ์สำหรับอาหารดิบและสุก หากมีอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคไข้หูดับให้รีบพบแพทย์รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอัตราการหูดับและการเสียชีวิตได้</p>	
<p><b>การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, TNN, thereporter linetoday policywatch,)</p> <p>- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยรายงานปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแต่ละกลุ่มวัยต้องเผชิญกับปัญหาทางจิตใจที่แตกต่างกัน ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตตนเองของกรมสุขภาพจิตในช่วงปี 2567 มีผู้รับการประเมิน 7.5 แสนคน พบเครียดสูงถึงร้อยละ 15.5 เสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 17.2 และเสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 10.6 ปัญหาสุขภาพจิตก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง อาจนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล จึงจำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จากทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การรักษา การติดตาม และฟื้นฟูเยียวยา ให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้พบว่า ในปี 2565 ไทยขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพจิต โดยจังหวัดที่มีจิตแพทย์ สูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร (5.0 ต่อประชากรแสนคน) ขณะที่บางจังหวัดไม่มีจิตแพทย์เลย โดยภาพรวมอัตราส่วนจิตแพทย์ของไทยต่ำกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (tnnthailand, antifakenewscenter, ChiangmaiNews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมอนามัย เผยข้อมูลการส่งต่อในสื่อออนไลน์เรื่องกินข้าวเสร็จไม่ควรดื่มน้ำทันที ควรเว้นระยะ 40 นาที เพราะจะทำให้ น้ำย่อย เจริญ เป็นข้อมูลเท็จ จากงานวิจัยปัจจุบันพบว่าปริมาณน้ำที่ดื่มไม่มีผลต่อความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ร่างกายมีกลไกปรับสมดุลให้เหมาะสมอยู่เสมอ ซึ่งการดื่มน้ำหลังทานอาหารไม่ส่งผลต่อการย่อยอาหาร</p>	
<p><b>สปสช.พัฒนาบุคลากรเทียบบัญชีนวัตกรรมไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์hfocus</p> <p>- นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ บอร์ด สปสช. พร้อมทีมพัฒนาบุคลากรเทียบบัญชีนวัตกรรมไทย ลงพื้นที่ รพ.อุดรธานี และ รพ.หนองคาย รับฟังความเห็นและรวบรวมเป็นข้อมูลสู่การพัฒนาและปรับปรุง เพื่อตอบสนองการใช้งานผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ผ่าตัดเปิดทวารเทียม และลดนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน สปสช. มีผลิตภัณฑ์บัญชีนวัตกรรมไทยที่บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ 5 รายการ รวมบุคลากรเทียบ</p>	
<p><b>ดึงคลินิกทันตกรรมเข้าโครงการ 30 บาท</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่หนึ่ง สะท้อนภาพรวมของการให้บริการทันตกรรมจากคลินิกทำฟันทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระบุ เป็นนโยบายที่ดีมาก แต่ติดปัญหาขั้นตอนในการร่วมโครงการที่ต้องใช้เวลานานเกือบเดือน ในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการกับ สปสช. และการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการกับธนาคารกรุงไทย เพื่อทำการเบิกจ่ายค่าบริการ ทำให้บางคลินิกถอดใจ รวมถึงการชดเชยค่าบริการที่อาจทำให้คลินิกทันตกรรมในเมืองใหญ่ซึ่งมีต้นทุนค่าบริการสูง เห็นว่าไม่คุ้มค่าและตัดสินใจไม่ร่วมโครงการ ดังนั้น ทันตแพทยสภา คาดหวังว่าปลายปี 2567 จะมีคลินิกทำฟันเข้าร่วมโครงการ 1,000 แห่ง จากทั้งหมดทั่วประเทศเกือบ 7,000 แห่ง โดยในเดือน พ.ค.นี้ จะร่วมกับ สปสช. เขต 13 กรุงเทพฯ เชิญคลินิกทันตกรรมในกรุงเทพฯ มาร่วมเป็นหน่วยบริการ เชื่อว่าจะช่วยคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิบัตรทองได้เข้าถึงบริการรักษาฟัน</p>	
<p><b>โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, linetoday, newtv.)</p> <p>- ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล น.ส.พินทองทา ชินวัตร กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิไทยคม แดงข่าว โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ "HEALTHY THAIS, HEALTHY BRAINS - คนไทยสมองดี" เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ในฐานะพระสภานิกของพระองค์ท่านด้วยการ เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. นายวรวิฑูรย์ ศิลปอาษา รมว.พม. น.ส.จิราพร สินธุไพร เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า กทม. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์, นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนมูลนิธิไทยคม ร่วมกิจกรรม</p>	
<p><b>ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทันหุ้น, linetoday, thaiPBS)</p> <p>- สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เผยแพร่บทความ กล่าวถึง สภาพภูมิอากาศของไทยที่ร้อนขึ้นและร้อนยาวนานขึ้น อีกทั้งสภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้ง หลายนโยบายจำลองภูมิอากาศพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกภาพจำลอง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งธุรกิจ คริวเรือน สถาบันการเงินและภาครัฐ ซึ่งภาคการผลิตสินค้าและบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเปิดรับภัยคุกคามและความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ โดย 10 จังหวัดแรกคาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา นครราชสีมา ตรัง จันทบุรี ระยอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่คริวเรือนก็ได้รับผลกระทบทั้งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสภาพอากาศสุดขั้ว การกระจายตัวของโรคติดต่อ ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข การย้ายถิ่นที่อยู่ ตลอดจนรายได้ รายจ่าย สิทธิพลและหนี้สินคริวเรือน ฯลฯ</p>	
<p><b>การแต่งกายพยาบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thecoverage, TheStructure)</p> <p>- รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ลงนามในประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) เผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษา กำหนดเรื่องการแต่งกายของพยาบาลที่ไม่ตรงตามเพศกำเนิด สามารถเลือกใส่ชุดตามเพศสภาพได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, linetoday)</p> <p>- นายนิพนธ์ นาชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.อัลฟาเซค จำกัด (AlphaSec) ร่วมเป็นที่วิทยากรในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ CISO (Chief Information Security Officer) ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO 27799 ซึ่งจัดขึ้นโดย สป.สธ. ร่วมกับสถาบันไอเอ็มซี ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.67 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการนำมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO 27799 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HAIT Plus ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ รพ.รัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างระบบป้องกัน ลดความเสี่ยงและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น</p>	
<p><b>เปิด 4 เทรนด์สุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- แพทริก แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึง เทรนด์สุขภาพในประเทศไทย ว่า ในปี ค.ศ. 2050 ไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด โดยมีประชากรอายุ 65 ปี สัดส่วนกว่า 30% และ มากกว่า 10% อายุ 80 ปีขึ้นไป เทรนด์ที่ 2. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุด คิดเป็นความเสียหาย 1.6 ล้านล้านบาท หรือ 9.7% ของ GDP เทรนด์ที่ 3. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หนึ่งในนั้น คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลโรดแมปของภาครัฐ และ เทรนด์ที่ 4 เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Home care solution ลดความแออัดใน รพ. , Supply chain Innovation การใช้นวัตกรรม เพื่อผลิต ความรวดเร็วในการจัดส่ง และ Digitalization เปลี่ยนสู่ดิจิทัล เพื่อให้คนทำงาน ดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขอาร์เจนตินา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 488,000 ราย ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มจากปีที่แล้ว 3.35 เท่า เสียชีวิตแล้ว 343 ราย รัฐบาลเร่งเดินหน้าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี ในพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค</p>	
<p><b>ความคืบหน้าสถานการณ์ดินในประเทศไทยป่าวินิณี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, tnnthailand)</p> <p>- ชาวบ้านป่าวินิณี ถูกฝังทั้งเป็นกว่า 2,000 คน ในเหตุดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศ เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่เสถียร เนื่องจากแผ่นดินถล่มยังคงเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ อันตรายกับทั้งทีมกู้ภัยและผู้รอดชีวิต พร้อมเรียกร้องให้ยูเอ็นแจ้งขอความช่วยเหลือจากประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของป่าวินิณีและมิตรประเทศอื่นๆ</p>	